

THÔNG BÁO KHẨN CỦA UBND XÃ BÌNH LÃNG

Kính thưa toàn thể nhân dân,

Hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn huyện Tứ Kỳ. Số ca F0 tại ổ dịch công ty TNHH GFT không ngừng tăng lên hàng ngày.

Trên địa bàn xã nhà hiện nay có 05 F0, tình hình dịch bệnh đang hết sức phức tạp. Thôn Đông Phong xuất hiện ca F0 đầu tiên là Chị Nguyễn Thị Lý sinh năm 1976 ở xóm Minh Sơn. Là công nhân tại xưởng cắt của công ty may KNP Vina Đại Sơn.

BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid 19 xã xác định đây là ca bệnh có lịch trình hết sức phức tạp, đối tượng tiếp xúc gần (F1) rất nhiều; Bản thân F0 không thể nhớ hết được những người mình đã từng tiếp xúc.

Trước tình hình trên, UBND xã, BCĐ phòng chống dịch Covid 19 xã thông báo và yêu cầu:

1. Toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, đặc biệt là nhân dân thôn Đông Phong những ai đã từng tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Lý và người nhà chị Lý từ ngày 26/11/2021 đến nay hãy tự giác đến ngay Trạm y tế hoặc C.A xã để khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Những ai không tự giác khai báo hoặc khai báo không trung thực để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mọi người dân hãy tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, tự đo thân nhiệt, chủ động khai báo y tế ngay bằng điện thoại cho tổ Covid cộng đồng và cho trạm y tế xã khi trong gia đình có người biểu hiện mất khả năng ngửi; ốm mệt; sốt; ho; đau họng; viêm đường hô hấp hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Tuyệt đối không được dấu bệnh.

Thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đó là: đeo khẩu trang, không tụ tập, thường xuyên sát khuẩn tay; giữ khoảng cách và khai báo y tế.

Chủ động, tự giác khai báo y tế ngay nếu bản thân hoặc người trong gia đình có tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc có liên quan với các yếu tố dịch tễ nguy cơ mắc bệnh. Phối hợp và thực hiện các hướng dẫn phòng chống dịch của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, đặc biệt phối hợp với tổ cộng đồng tại khu vực trong việc phòng chống dịch.

2. Tất cả cán bộ, công chức chuyên môn thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ông bà trưởng thôn, Tổ Covid cộng đồng căn cứ tình hình thực tế, triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ đã được BCD giao.

Vậy UBND xã thông báo để toàn thể nhân dân nắm được và nghiêm túc thực hiện.